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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจำปี 256๖ 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 09.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 

..................................... 
รายช่ือผู้เข้าประชุม  
1. นายพินิจ  ศรีนาม ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม พินิจ  ศรีนาม 
2. นางวิลอล  ถวิลการ                     รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม          วิลอล  ถวิลการ  
3. นางดอกรัก  วรวัฒน์                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                ดอกรัก  วรวัฒน์ 
4. นางกิฬารัตน์  สายสุริย์                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                กิฬารัตน์  สายสุริย์   
5. นายเทอดภูมิ  มะลิขจร                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                เทอดภูมิ  มะลิขจร 
6. นางนภารัตน์  ทะรังศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม          นภารัตน์  ทะรังศร ี
7. นายภูวนัย  ทะรังศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม            ภูวนัย  ทะรังศรี 
๘. นายนิมิต  ถวิลการ                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกดุสิม                นิมิต  ถวิลการ 
๙. นายทวีศิลป์  มิทำมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม ทวีศิลป์  มิทำมา 
๑๐. นางดวงจันทร์  บุษมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม          ดวงจันทร์  บุษมงคล 
1๑. นายประสิทธิ์ชัย  นิลปะกะ           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                ประสิทธิ์ชัย  นิลปะกะ 
1๒. นายมิตรชาย  ศรีหาพล               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม                มิตรชาย  ศรีหาพล 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
       - ไม่มี 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางสาววิภาวี   บุญเรือง         นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม วิภาวี   บุญเรือง 
๒. นายวรรธนะ  วงศ์ธิเบศร์                      รองนายกเทศมนตรตีำบลกุดสิม           วรรธนะ  วงศ์ธิเบศร์ 
๓. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม                   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ          ประดิษฐ์  ศรีประไหม 
๔. นายบุญเทศ เศษฤทธิ์                          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม    บุญเทศ เศษฤทธิ์ 
๕. นายศุภรศักดิ์  ถวิลการ                        เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ศุภรศักดิ์  ถวิลการ 
๖. นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ                         ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขฯ           ประเสริฐ  เพ็งพุฒ 
๗. นายปริญญา รัตนวรรณี                        ผู้อำนวยการกองการศึกษา                ปริญญา รัตนวรรณี 
๘. นางนิดาวรรณ  เผือดผุด                       ผู้อำนวยการกองคลัง                       นิดาวรรณ  เผือดผุด 
๙. นายพิศสมัย  เพ็ญธิสาร                        ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ                พิศสมัย  เพ็ญธิสาร 
๑๐. นางสาวจีรภัทร  บุดดาพงษ์                 หัวหน้าสำนกัปลัด                          จรีภัทร  บุดดาพงษ์   
๑๑. จ่าเอกมีชัย ฤาไกรศรี                         หวัหนา้ฝ่ายอำนวยการ                    มชีัย ฤาไกรศรี 
๑๒. นายนที  สังยวน                               นักจัดการงานทั่วไป                       นที  สังยวน    
๑๓. นางริญญารัตน์  เพ็ญพิไชย                   ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 รญิญารัตน์  เพ็ญพิไชย 
๑๔. นายวิทวัส  ภูสำเภา                           ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 วทิวัส  ภูสำเภา 
๑๕. นายเทวินทร์ วิชาสาร                         จ้างเหมาบริการ                           เทวินทร์ วิชาสาร 
๒๖. นางสาวทิวากาล นระบติั                     จ้างเหมาบริการ                            ทวิากาล นระบติั 
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เริ่มประชุม เวลา 09.๓๐ น. 
 

นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม  - เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม  ประจำตำแหน่งดำเนินการตาม  
                                             ระเบียบวาระการประชุม 
 

นายพินิจ  ศรีนาม                       - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกดุสิม คณะผู้บริหาร และ                            
                                               ผู้อำนวยการกองทุกท่าน ผมขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบ 
   วาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   
                                               ครั้งที่ ๒ ประจำปี 256๖  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 256๖ เวลา 09.๓0 น. 
     
นายพินิจ  ศรีนาม        - ระเบียบวาระที่ ๑  : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
มติที่ประชุม                               - ไม่มี 
 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระที่ ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                                              - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม การประชุมสมัยสามัญ 
          สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม  
                                                ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม เชิญครับ เชิญท่านเลขานุสภาฯ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  - เรียนท่านประธานสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม  
                                               สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  
                                               สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน และมีผู้เข้าร่วม ๑๖  
                                               ท่าน มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๑๖  
                                               หน้า รายงานได้พิมพ์และจัดส่งให้สมาชิกอ่านก่อนสามวัน                                                 
นายพินิจ  ศรีนาม                    - มีท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
                                               หรือไมค่รับ 

ที่ประชุม     - ไม่มี  

นายพินิจ  ศรีนาม        - ถ้าไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
                                               สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม     - มีผู้รับรองรายงานการประชมุ จำนวน ๑๑ ท่าน เป็นเอกฉันท์ 

นายพินิจ  ศรีนาม        - ระเบียบวาระที ่๓  กระทู้ถาม 
                                        - ค่าใช้จ่ายงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   
                                                 ๒๕๖๕  นายเทอดภูมิ  มะลิขจร เชิญนายเทอดภูม ิมะลิขจร 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                 - เรียนท่านประธานสภา ผมได้รับเอกสารจากกองการศึกษาแต่ไม่มี 
                                               รายละเอียด 
                                             - ผมขอถามค่าเงินรางวัลต้นเทียน กับค่าขบวนแห่เป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม              - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน รายละเอียดงานประเพณีแห่ 
                                               เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทเงินรางวัลต้นเทียนชนะเลิศ  
                                               ๕๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศท่ี ๑ ๔๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศที่ ๒ ๓๐,๐๐๐  
                                               บาท ประเภทขบวนแห่  ชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศที่ ๑  
                                               ๔๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศที่ ๒ ๓๐,๐๐๐ บาท  เป็นประเภทเดียวกันครับ 
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นายเทอดภูมิ มะลิขจร                 - เรียนท่านประธานสภา ค่าอาหารตั้งจ่ายไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท เป็นการจ้าง 
                                                เหมาหรือไม่ครับ 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม              - เรียนท่านประธานสภา ค่าอาหารเป็นการจ้างเหมาประกอบอาหารจำนวน 
                                               เงิน ๖๕,๐๐๐ บาท  
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                 - เรียนท่านประธานสภา การเบิกอาหาร อาหารว่างไม่มีเครื่องดื่ม เบิกได้ไม่ 
                                               เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคนใช่ไม่ครับ 
นายปริญญา  รัตนวรรณี              - เรียนท่านประธานสภา ค่าอาหาร ๖๕,๐๐๐ บาท ค่าข้าวกล่อง ๆ ละ ๕๐  
                                               บาทสำหรับแจกจ่ายให้คณะกรรมการ พนักงานเรา หมูสับไข่ดาว  
                                               พะแนงไข่ดาว เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบครับ 
 นายเทอดภูมิ มะลิขจร                - เรียนท่านประธานสภา น้ำเราซื้อเป็นแพ็ค ๆ ละเท่าไร  
                                               ค่ามหรสพ ค่าแสดงต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ รวมแล้วไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐  
                                               บาท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ผมดูแล้วมันเกินมา ๑๐,๐๐๐ บาทครับ  
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม              - เรียนท่านประธานสภา มีงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยครับ 
                                               อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาทครับ 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                 - เรียนท่านประธานสภา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดละครับ ไม่ทราบเบิก 
                                               อย่างไร ให้ใครมาเบิกครับ 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม              - เรียนท่านประธานสภา ตามฏีกาในการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 
                                               ได้ใช้บุคคลเป็นคนเบิกทำตามระเบียบทุกขั้นตอนครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม         - คงพอเข้าใจแล้วนะครับ ผมจะไปวาระที่ ๔ นะครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลกุดสิม ตั้งขึ้น 
                                                พิจารณาเสร็จแล้ว 

       - ตามระเบียบ ข้อ ๕๐ และ ข้อ ๕๑  
                                     ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
                                     ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน 
                                     และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง 
                                     ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ 
                                     และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการ 
                                     ใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปร 
                                     ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก ่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                                     ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง 
                                     พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น 
                                     ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน 
                                     นั้น 
                                     ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ  
                                     ข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น  
                                     แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
                                     เชิญประธานคณะกรรมการแปรรายงานครับ  
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นางวิลอล  ถวิลการ      -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม  ดิฉันนางวิลอล  ถวิลการ ได้รับ 
                                            คัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                            รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ได้กำหนดรับคำเสนอขอแปรญัตติ 
                                            ในวันที่ 15-๑๘ สิงหาคม 256๖ และกำหนดแปรในวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม  
                                            256๖ นั้น มีผู้ส่งคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
                                            งบประมาณ พ.ศ. 256๗ คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
                                            ตำบลกุดสิมดังนี้  
                                           1. สำนักปลัด  
                                                ๑. หน้าที่ 4๖ ลำดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปรับลดเหลือ  
                                                    100,000 บาท 
                                                2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2 
                                                    ปรับลดเหลือ 100,000 บาท 
                                                3. ค่าวัสดุสำนักงาน หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1 
                                                    ปรับลดเหลือ 100,000 บาท 
                                                4. วัสดุงานบ้านงานครัว หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1  
                                                    ปรับลดเหลือ 50,000 บาท 
                                             ๒. กองคลัง  
                                                ๑. ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1 
                                                     ปรับลดเหลือ 50,000 บาท 
                                                2. ค่าวัสดุสำนักงาน หน้าที่ 67 ลำดับ 1 
                                                  ปรับลดเหลือ 100,000 บาท 
                                           ๓. กองช่าง  
                                               ๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้าที่ 143 ลำดับที่ 2 
                                                   ปรับลดเหลือ 32,000 บาท 
                                               2. วสัดุสำนักงาน หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1 
                                                   ปรับลดเหลือ 70,000 บาท 
                                               3. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ 123-125 
                                                   ปรับลดทุกรายการ 5% 
                                               ๔. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าใช้สอย) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2 
                                                   ปรับลดเหลือ 32,000 บาท 
                                               ๕. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม หน้าที่ 142 ลำดับที่ 1 
                                                  ปรับลดเหลือ 30,000 บาท 
                                            ๔. กองการศึกษา  
                                              ๑. ค่าจ้างเหมาบริการ หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1 
                                                 ปรับลดเหลือ 30,000 บาท 
                                              2. ค่าวัสดุสำนักงาน หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1 
                                                 ปรับลดเหลือ 50,000 บาท 
                                              3. วัสดุงานบ้านงานครัว หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1 
                                                 ปรับลดเหลือ 20% ไม่มีรายละเอียด 
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                                            ๔. กองการศึกษา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล หน้าที่ 131 ลำดับที่ 1 
                                               ปรับลดเหลือ 100,000 บาท 
                                            ๕. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1 
                                               ปรับลดเหลือ 150,000 บาท 
                                         ๕. กองงานสาธารณสุข  
                                            ๑. ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1 
                                                 ปรับลดเหลือ 150,000 บาท 
                                            2. ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2 
                                                ปรับลดเหลือ 150,000 บาท 
                                            3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1 
                                                ปรับลดเหลือ 50,000 บาท 
                                            4. ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า หน้าที่ 122 ลำดับที่ 1 
                                                ปรับลดเหลือ 18,000 บาท 
                                            ๕. กองสาธารณสุข ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้าที่ 155 ลำดับที่ 1 
                                                ปรับลดเหลือ 100,000 บาท 
                                            ๖. ค่าปรบัปรุงอาคารตลาดสด หน้าที่ 156 ลำดับที่ 1 
                                                ตัดออกทั้งรายการ 
                                         ๖. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                            ๑. หน้าที่ 73-79 ทุกรายการ 
                                                ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 400,000 บาท ปรับลดเหลือ 300,000 บาท 
                                            2. ค่าครุภัณฑ์ หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1 
                                                 จัดซื้อ ปั๊มลมสายพานมอเตอร์ ปรับลดเหลือ 46,000 บาท 
                                            เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตกต่ำ กลัวเราจะไม่มีเงิน  การจัดเก็บภาษี   
                                            เงินอุดหนุนเงินสรรต่าง ๆ  จะไม่เข้าตามเป้าที่เราตั้งไว้ จึงขอลดและตัดบ้าง 
                                            รายการออก คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันให้คง 
                                            ร่างเดิมสามเสียงเป็นเอกฉันท์  และนายเทอดภูมิ มะลิขจร  จึงขอสงวนคำแปร 
                                            ขอแปรในสภาเทศบาลตำบลกุดสิมในการประชุมวันที่ 2๕ สิงหาคม 256๖ นี้ 
                                            ต่อสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
                            ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิมตามที่คณะผู้บริหาร 
                                            เทศบาลตำบลกุดสิมและสภาเทศบาลตำบลกุดสิมรับร่างจึงขอเสนอต่อสภา 
                                            เทศบาลตำบลกุดสิม พิจารณาต่อไป 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะเริ่มแปรญัตติ เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                - เรียนท่านประธานสภา 1. สำนักปลัด 
                                             ๑. หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปรับลดเหลือ  
                                             100,000 บาท ขอแก้เป็น หน้าที่ ๔๖ ผมว่าตั้งไว้สูงเกินความจำเป็นครับ 
                                             2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หน้าที่ 4๖ ลำดับที่ 2 
                                             ปรับลดเหลือ 100,000 บาท ผมว่าตั้งไว้สูงเกินความจำเป็นครับ 
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                                             3. ค่าวัสดุสำนักงาน หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1 
                                             ปรับลดเหลือ 100,000 บาท หมึกถ่ายเอก ซื้อตัวละ ๔,๐๐๐ บาท ราคาใน 
                                             เน็ต ๑,๙๐๐ บาทครับ เราซื้อของแพง เลยใช้งบไปมาก ถ้าเอางบเหล่านี้มา 
                                             ลงทุนไฟฟ้าจะดีกว่านะครับ เป็นการลงทุนได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
                                             ได้แสงสว่างอีกด้วยครับ  ลดปัญหาความยากจนอีกครับ 
                                             4. วัสดุงานบ้านงานครัว หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1  
                                              ปรับลดเหลือ 50,000 บาท ผมเห็นทุกกองตั้งไว้สูงครับ แตเ่รามาใช้ที่            
                                              เดยีวกัน จึงเห็นควรตัดลงครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมตขิองสำนักปลัดแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูมิ  เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
                                              ปรับลดเหลือ 100,000 บาท ขอแก้เป็น โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
                                           - ท่านทวีศิลป์ มิทำมา ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมตขิองสำนักปลัดแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูมิ  เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๒. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
                                             ปรับลดเหลือ 100,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
                                           - ท่านทวีศิลป์ มิทำมา ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของสำนักปลัดแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูมิ  เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๓. ค่าวัสดุสำนักงาน  
                                             ปรบัลดเหลือ 100,000 บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าวัสดุสำนักงาน 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติทีป่ระชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
                                           - ท่านทวีศิลป์ มทิำมา ไม่อยู่ในห้องประชุม      
 
                



7 
 

   

นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของสำนักปลัดแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูมิ  เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๔. วัสดุงานบ้านงานครัว  
                                              ปรับลดเหลือ 50,000 บาทโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด วัสดุงานบ้านงานครัว 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
                                           - ท่านทวีศิลป์ มิทำมา ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร แปรญัตติต่อครับ กองคลัง 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                - เรียนท่านประธานสภา ๒. กองคลัง  
                                              ๑. ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ หน้าที่ 63  
                                              ลำดับที่ 1 ปรับลดเหลือ 50,000 บาท  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ 
                                              เดิมตั้งไว้ ๗๒,000 บาท ผมว่าตั้งไว้สูงเกินไปครับ 
                                              ๒. ค่าวัสดุสำนักงาน หน้าที่ 67 ลำดับ 1 ปรับลดเหลือ 100,000 บาท                                                                   
                                              ค่าวัสดุสำนักงาน เดิมตั้งไว้ ๒๐๐,000 บาท ผมวา่ตั้งไว้สูงเกินไปครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองคลังแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๑. ค่าจ้างเหมาบริการ  
                                              ปรับลดเหลือ 50,000 บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าจ้างเหมาบริการ 
                                             โปรดยกมือครับ 
มตทิี่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองคลังแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๒. ค่าวัสดุสำนักงาน  
                                              ปรับลดเหลือ 100,000 บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าจ้างเหมาบริการ 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร แปรญัตติต่อครับ กองช่าง 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                - เรียนท่านประธานสภา ๓. กองช่าง 
                                            ๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้าที่ 143 ลำดับที่ 2 ปรับลดเหลือ    
                                             ๓๒๐,000 บาท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เดิมตั้งไว้ ๖๔๐,000 บาท 
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                                             ขอปรับลดเหลือ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ต้ังไว้สูงเกินความจำเป็นครับ  
                                            ๒. วัสดุสำนักงาน หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1 ปรับลดเหลือ 70,000 บาท 
                                            ค่าวัสดุสำนักงาน เดิมตั้งไว้ ๑๕๐,000 บาท ขอปรับลดเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท      
                                            เทศบาลเราซื้อของราคาแพง ผมดูจากฎีกาจัดซื้อจัดจ้างปากกาด้ามละ ๑๐  
                                            บาท ผมซื้อด้ามละ ๕ บาท ราคาสิ้นค้าเราสามารถปรับลดได้ ต่อรองราคาให้ 
                                            ต่ำอีกนะครับ เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ใช่ของผู้บริหารนะครับ     
 
                                            ๓. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ 123-125 
                                               ปรับลดทุกรายการ 5%  สิ่งก่อสรา้งที่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดได้ถ้า 
                                               มีการเสนอราคา มีการแข่งขันราคาขอผู้รับเหมาจะลดได้ถึง ๒๐ - ๒๕ %  
                                               ครับจะช่วยประหยดังบประมาณได้ ๓-๔ แสนบาท เอางบที่เหลือมาลงทุน 
                                               ไฟฟ้า จะดีได้เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพครับ  
                                            ๔. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าใช้สอย) ปรับลดเหลือ 32,000 บาท เดิมตั้งไว้   
                                                ๖๒,๐๐๐ บาท ผมว่าตั้งงบไว้สูงครับ 
                                            ๕. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ปรับลดเหลือ ๓๒,000 บาท       
                                                ผมว่าตั้งงบไว้สูงครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
                                             ปรับลดเหลือ ๓๒๐,000 บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีทา่นสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๒.วสัดุสำนักงานปรับลดเหลือ 70,000 บาท  
                                              โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด วัสดุสำนักงาน   
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ 123-125 
                                              ปรับลดทุกรายการ 5% ผมจะอ่านที่ละโครงการนะครับ 
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                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๑.โครงการก่อสร้างก่อสร้างราง 
                                             ระบายน้ำ คสล. ซอยสงรักษา หมูที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งไว้  
                                             ๘6,000 บาท ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ  
                                            คสล.ซอยสงรักษา หมูที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม ่ตั้งไว้ ๘6,000 บาท  
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ  
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม 
                                              บ่อพักน้ำ คสล.สายคุ้มแหลมทอง หมูที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 400,000  
                                              บาท ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม 
                                            บ่อพักน้ำ คสล.สายคุ้มแหลมทอง หมูที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 400,000  
                                            บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ  
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม 
                                              บ่อพักน้ำ คสล.สายบ้านโนนชาด หมูที่ 8 ตำบลคุ้มเก่า 499,000 บาท  
                                              ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม 
                                            บ่อพักน้ำ คสล.สายบ้านโนนชาด หมูที่ 8 ตำบลคุ้มเก่า 499,000 บาท 
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ  
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม 
                                             บ่อพักน้ำ คสล.สายมเหศักด์ิ หมูที่ 4 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 423,000 บาท  
                                              ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม 
                                            บ่อพักน้ำ คสล.สายมเหศักด์ิ หมูที่ 4 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 423,000 บาท                                             
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ  
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป 
                                              ตัวยูและก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.สายประชาสันต์ (หน้าโรงเรียนมิตรมวลชน)  
                                              หมูที ่5 ตำบลกุดปลาค้าว 495,000 บาท ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
                                            และก่อสร้างบ่อพักน้ำคสล.สายประชาสันต์ (หน้าโรงเรียนมิตรมวลชน) หมูที่ 5  
                                            ตำบลกุดปลาค้าว 495,000 บาท                                            
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ  
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และ 
                                              ขยายไหล่ทาง สายหน้าโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง หมูที่ 2 ตำบลกุด 
                                              ปลาค้าว 280,000 บาท ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และ 
                                            ขยายไหล่ทาง สายหน้าโรงเรียนกุดปลาคา้วราษฎร์บำรุง หมูที่ 2 ตำบลกุด 
                                            ปลาค้าว 280,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ  
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  
                                              พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.สายหน้าบ้านนายไพรวงศ์ หมูที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่  
                                              ๓09,000 บาท ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
มติทีป่ระชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
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นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม 
                                            บ่อพักน้ำ คสล.สายหน้าบ้านนายไพรวงค์ หมูที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่  
                                             ๓09,000 บาทโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                              ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ  
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๘. โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ  
                                              คสล.สายหลักเมือง หมูที่ 10,4 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 130,000 บาท  
                                              ปรับลดลง 5% โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 
                                            สายหลักเมือง หมูที่ 10,4 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 130,000 บาท  
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด กองช่าง ๔.ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าใช้สอย)                                                   
                                              ปรับลดเหลือ 32,000 บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าจา้งเหมาบริการ 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองช่างแต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด กองช่าง ๕.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                    
                                              ปรับลดเหลือ ๓๒,000 บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร              
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด กองช่าง ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                              
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
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นายพินิจ  ศรีนาม        - เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร แปรญัตติต่อครับ กองการศึกษา 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                - เรียนท่านประธานสภา ๔. กองการศึกษา  
                                              ๑. กองการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าใช้สอย) หน้าที่ 4๓ ลำดับที่ ๑ 
                                                  ปรับลดเหลือ 3๐,000 บาท เดิมตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท ผมว่าตั้งไว้สูง  
                                                  เกินไปครับ 
                                              ๒. กองการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน หน้าที่ 8๖ ลำดับที่ 1 
                                                 ปรับลดเหลือ ๕0,000 บาท ค่าวัสดุสำนักงาน เดิมตั้งไว้ ๑๐0,000 บาท 
                                                 ผมว่าตั้งไว้สูงเกินไปครับ 
                                              ๓. กองการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว หน้าที่ 9๔ ลำดับที่ 1 
                                                 ปรับลด ๒๐ % เหลือ ๑,๗๕๔,๓๙๔ บาท วัสดงุานบ้านงานครัว 
                                                 เดิมตั้งไว้ ๑,๘๔๖,๗๓๐ บาท ผมว่าตั้งไว้สูงเกินไปครับ 
                                               ๔. กองการศึกษา  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล หน้าที่  
                                                   131 ลำดับที่ 1 ปรับลดเหลือ 100,000 บาท เดิมตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  
                                                   บาท ผมว่าต้ังไว้สูงเกินไปครับ 
                                                ๕. กองการศึกษา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หน้าที่ 136         
                                                   ลำดับที่ 1 ปรับลดเหลือ 150,000 บาทเดิมตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  
                                                   บาท ขอปรับลดเหลือ ๑๕๐,000 บาท  ผมวา่ตั้งไว้สูงกว่าปี่ก่อนนะครับ 
                                                   และไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับ      
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองการศึกษา แต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูมิ  เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๔. กองการศึกษา ๑.ค่าจ้างเหมาบริการ  
                                              (ค่าใช้สอย) ปรับลดเหลือ 3๐,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร           
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าจ้างเหมาบริการ  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองการศึกษา แต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด กองการศึกษา ๒.ค่าวัสดุสำนักงาน  
                                             ปรับลดเหลือ ๕0,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ค่าวัสดุสำนักงาน โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองการศึกษา แต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด กองการศึกษา ๓.วัสดุงานบ้านงานครัว  
                                              ปรับลด ๒๐ % เหลอื โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
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นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด วัสดุงานบ้านงานครัว โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองการศึกษา แต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด กองการศึกษา  ๔.โครงการจัดการแข่งขัน 
                                              กีฬาเทศบาล ปรับลดเหลือ 100,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการจัดการแข่งขัน 
                                              กีฬาเทศบาล โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองการศึกษา แต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด กองการศึกษา  ๕.โครงการจัดงานประเพณี 
                                              ลอยกระทง ปรับลดเหลือ 150,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
                                            ปรับลดเหลือ 150,000 บาทโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร แปรญัตติต่อครับ กองสาธารณะสุขฯ 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร               - เรียนท่านประธานสภา ๕. กองสาธารณะสุขฯ 
                                            ๑. กองสาธารณะสุขฯ ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ  
                                            เดิมตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาทปรับลดเหลือ 150,000 บาท  เป็นการแก้ปัญหา 
                                            ซ้ำซาก  แกป้ัญหาไม่ได้นะครับ 
                                              ๒. ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ เดิมตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                                                 ขอปรับลดเหลือ ๑๕๐,000 บาท ผมขอถามเราจ้างเหมารถเกลี่ยบ่อขยะ 
                                                 เป็นวันหรือว่า ตั้งไว้ปีละสองแสนบาท มันสูงเกินไป 
                                              ๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดิมตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                                  ขอปรับลดเหลือ ๕๐,000 บาท ต้ังไว้สูง จริงๆ แล้ววัสดุงานบ้านงานครัว 
                                                  สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ  
                                              ๔. ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เดิมตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาทขอปรับลดเหลือ 
                                                  ๑๘,000 บาท  ซื้อเครื่องละ ๖,๐๐๐ บาทก็พอใช้งานนะครับ     
                                              ๕. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เดิมตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
                                                   ขอปรับลดเหลือ ๑๐๐,000 บาท  ตั้งไว้สูงเกินครับ 
                                              ๖. ค่าปรับปรุงอาคารตลาดสด เดิมตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตัดออกท้ังรายการ  
                                                   ขอตัดออกท้ังรายการ ไม่มีรายละเอียดครับ 
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นายประดิษฐ์ ศรีประไหม              - เรียนท่านประธานสภาฯ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร่วมถึงการจัดซื้อถังขยะ 
                                                ด้วย จึงต้ังงบไว้สูงครับ 
 นายเทอดภูมิ มะลิขจร                - เรียนท่านประธานสภา ให้ลงรายละเอียดด้วยนะครับ การจัดซื้อถังขยะ ถัง 
                                               ละๆ ๙๐๐ บาท ก็ได้นะครับ ฝากท่านสมาชิกทุกท่านดูด้วยนะครับ   
                                               งบประมาณอะไรประหยัดได้ก็ช่วยกันประหยัดครับ    
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม           -  เรียนท่านประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก  เรายึดตาม 
                                              มาตรฐานและกรมบัญชีกลาง  ราคากลาง เช่นเครื่องตัดหญ้าก็ยึดตาม 
                                              มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง ส่วนวัสดุอื่นๆ ที่ไม่มีในมาตรฐานกลางก็ ซื้อ 
                                              ตามราคาท้องตลาดท้องถิ่น ก็ต้องบวกภาษี บวกค่าสกรีนตราเทศบาลเราด้วย  
                                              ราคาก็เพ่ิมข้ึนครับ     
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                -  เรียนท่านประธานสภาฯ พอเข้าใจครับ แต่ถังขยะไม่มีในกรมบัญชีกลาง ใช้ 
                                              ราคาตามท้องตลาด ให้เราไปดูตามโฮมโปร  ไทวัสดุ   ถังขยะบวกภาษีแล้วก็ 
                                              ยังสูงนะครับ ที่เราซื้อราคาคูณสองนะครับ  รวมถึงวัสดุสำนักงานด้วยครับ 
                                              ราคาสูงครับ  
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม           -  เรียนท่านประธานสภาฯ  อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อาคารเราเก่า 
                                              และชำรุด ฝนตกหลงัคารั่ว เราต้องพัฒนาให้เป็นตลาดระดับห้าดาวครับ                              
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองสาธารณะสุขแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๕. กองสาธารณะสุขฯ  
                                              ๑. ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ เดิมตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาทปรับลดเหลือ  
                                              150,000 บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ ให้คงเดิม 
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองสาธารณะสุขแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๕. กองสาธารณะสุขฯ  
                                              ๒. ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ เดิมตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                                                 ขอปรับลดเหลือ ๑๕๐,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ ให้คงเดิม                                             
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
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นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองสาธารณะสุขแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๕. กองสาธารณะสุขฯ  
                                              ๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดิมตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                                  ขอปรับลดเหลือ ๕๐,000 บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ให้คงเดิม                                             
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - ผมจะขอมติของกองสาธารณะสุขแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                            - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๕. กองสาธารณะสุขฯ  
                                              ๔. ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เดิมตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท ขอปรับลด 
                                               เหลือ ๑๘,000 บาท   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ให้คงเดิม                                             
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของกองสาธารณะสุขแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๕. กองสาธารณะสุขฯ  
                                             ๕. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เดิมตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
                                             ขอปรับลดเหลือ ๑๐๐,000 บาท   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ให้คงเดิม                                             
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของกองสาธารณะสุขแต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๕. กองสาธารณะสุขฯ  
                                             ๖. ค่าปรับปรุงอาคารตลาดสด เดิมตัง้ไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตัดออกท้ังรายการ  
                                                   ขอตัดออกท้ังรายการ  โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าปรับปรุงอาคารตลาดสด ให้คงเดิม                                             
                                            โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
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นายเทอดภูมิ มะลิขจร               -  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอพูดเรื่องค่าจ้างเหมาบริการ ผมขอแปรญัตติ 
                                             ค่าจ้างเหมาบริการ  ผมขอตัดเฉพาะค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเข้าปก 
                                             หนังสือ ค่าเย็บหนังสือต่าง ไม่ใช่ค่าแรงของพนักงานจ้างนะครับ บ้างท่านก็ไป 
                                             พูดว่าผมไปตัดค่าแรงเขา  ถ้าไม่รู้จริงก็อย่าไปพูดให้ผมเสียหายนะครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร แปรญัตติต่อครับ งานป้องกันสาธารณะภัยฯ 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร               - เรียนท่านประธานสภา ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ 
                                             หน้าที่ 73-79 ทุกรายการค่าใช้สอย ตั้งไว้ 400,000 บาท ปรับลดเหลือ  
                                             300,000 บาท ขอปรับลดลงครับ ตั้งไว้สูงเกินครับ 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม           -  เรียนท่านประธานสภาฯ   งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่ 
                                             มีความจำเป็นต้องดำเนินการครับ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัคร 
                                             ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ 
                                             หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
                                             ถนน โครงการรกัษาความปลอดภัยด้านจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ เฝ้าระวัง 
                                             ทุกเทศกาล โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นแผนการป้องกันภัย ออก 
                                             อบรมทุกโรงเรียน  จึงมีความจำเป็นทุกโครงการครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท                  
                                                 โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
                                            จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐  ให้คงเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
                                             นางวิลอล ถวิลการ ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัย จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท                  
                                                 โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัย  
                                            จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้คงเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
                                             นางวิลอล ถวิลการ ไม่อยู่ในห้องประชุม  
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นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๓. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท                 
                                                 โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
                                            จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้คงเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
                                             นางวิลอล ถวิลการ ไม่อยู่ในห้องประชุม  
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                            ๔. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
                                                (อปพร.) จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๔. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน 
                                            อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
                                            ให้คงเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  

                  ๕. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
                                             ท้องถิ่น จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๕. โครงการชว่ยเหลือประชาชนตามอำนาจ 
                                             หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                                            ให้คงเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  

            ๖. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
                      โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
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นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๖. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
                                            จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้คงเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินจิ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูมิ  เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๗. โครงการรักษาความปลอดภัยด้านจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ  
                                             จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๗. โครงการรักษาความปลอดภัยด้านจราจร 
                                            ในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินจิ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๘. โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๘. โครงการอบรมปอ้งกันเด็กจมน้ำ  
                                            จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๙. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๙. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
                                             จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
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นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑๐. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๑๐. วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน  
                                             ๑๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑๑. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด   ๑๑. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
                                            จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑๒. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพนิจิ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด   ๑๒. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่อ  
                                            จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมอืครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑๓. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด  ๑๓. วัสดุเครื่องแต่งกาย  
                                            จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
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นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามที่ท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑๔. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท                                            
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๑๔. วสัดุคอมพิวเตอร์  
                                             จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑๕. วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๑๕. วสัดุเครื่องดับเพลิง  
                                             จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                             ๑๖. วัสดุจราจร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                             โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๑๖. วสัดุจราจร  
                                             จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มตทิี่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
 
นายพินิจ  ศรีนาม       - เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร แปรญัตติต่อครับ งานป้องกันสาธารณะภัยฯ 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร               - เรียนท่านประธานสภา ๖. งานป้องกันสาธารณะภัยฯ 
                                            ๑๗. ค่าครุภัณฑ์ หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1 จัดซื้อ ปั๊มลมสายพานมอเตอร์  
                                            ปรับลดเหลือ 46,000 บาท เดิมตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท สาเหตุที่ผมขอดู 
                                            รายละเอียดและตัดลดราคาลง เราตั้งซื้อของยี่ห้อปูมา หรือเปล่าครับ  
                                            รายละเอียดครุภัณฑ์ ข้อที่ ๑ ถึง ๗ อัตราการผลิตลม ๕๕๐.๐ ลิตร/นาที  
                                            ความเร็วรอบของปั๊มลม ๗๗๐ รอบ/นาที ถังเกบ็ลม ขนาด ๒๖๐ ผมว่าราคาสูง 
                                            นะครับ ดูยี่ห้อ ไทเกอร์ ก็มีคุณภาพความไม่แพ้ ยี่ห้อปูมา ราคาก็ถูกกว่า ผม 
                                            เลยขอตัดลงเหลือ ๔๖,๐๐๐ บาทครับ 
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นายประดิษฐ์ ศรีประไหม           -  เรียนท่านประธานสภาฯ เดิมเทศบาลเรามีรถ ๑๐ ล้อ ดับเพลงิ ๑๐ ล้อ  
                                             รถขยะ ต้องไปจ้างเขาปั๊มลมเข้าล้อ ผมเลยให้จ่าเอกมีชัย ดูปั๊มลมที่ได้ 
                                             มาตรฐานมาใช้งาน  การใช้งานของเรามันต้องมีความคงทน ถาวร ทนทาน  
                                             ใช้ได้กับงานทกุประเภท เมื่อสภาอนุมัติแล้วผมจะกำชับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง  
                                             ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ในราคาท่ีต่ำตามมาตรฐานครับ 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร               - เรียนท่านประธานสภา ปูมาหรือปั๊มลมจีนแดงกใ็ช้งานได้เหมือนกัน อยู่ที่คนใช้ 
                                             และคนดูแลครับ เรื่องสำคัญอยู่ที่ราคาด้วยครับ  
นายพินิจ  ศรีนาม       - ผมจะขอมติของงานป้องกันภัยฯ แต่ละข้อตามท่ีท่านเทอดภูม ิ เสนอนะครับ 
                                           - สมาชิกท่านใดเห็นควรปรับลด  งานป้องกันสาธารณะภัยฯ  
                                            ๑๗. ค่าครุภัณฑ์  จัดซื้อ ปั๊มลมสายพานมอเตอร์  
                                            เดิมตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท ปรับลดเหลือ 46,000 บาท  
                                            โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
นายพินิจ  ศรีนาม                - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นควรปรับลด ๑๗. ค่าครุภณัฑ์  จัดซื้อ ปั๊มลมสายพาน 
                                            มอเตอร์ เดิมตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท  ใหค้งเดิม  โปรดยกมือครับ 
มตทิี่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
นายพินิจ  ศรีนาม                 - การเสนอคำแปรญัตติของท่านเทอดภูม ิมะลิขจร ก็ครบทุกญัตติแล้วนะครับ 
                                             ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมให้ผ่านขั้นแปรญัตตินะครับ 
                                           - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
                                             โปรดยกมือครับ 
มตทิี่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
นายพินิจ  ศรีนาม                 - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไมเ่ห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
                                             โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
นายพินิจ  ศรีนาม                 - ขั้นตอ่ไปผมจะเป็นวาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                             รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
                                           - ตามระเบียบ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการ 
                                             อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
                                           - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                             รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตรา 
                                             เป็นเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
                                             โปรดยกมือครับ 
มตทิี่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๙ ท่าน  
นายพินิจ  ศรีนาม                 - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไมเ่ห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                             รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตรา 
                                             เป็นเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
                                             โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๑ ทา่น คือนางกิฬารัตน์  สายสุริย ์
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม           -  เรียนท่านประธานสภาฯ เมื่อสภาเทศบาลตำบลกุดสิมได้มีมติเห็นชอบให้ตรา 
                                             เป็นเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
                                             จำนวน ๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑ ท่าน คือนายเทอดภูมิ มะลิขจร  
                                             งดออกเสียง ๑ ท่านคือ นางกิฬารัตน์  สายสุริย์ 
                                             และจะได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสนอนายอำเภอเขาวงให้ความเห็นชอบ 
                                             และใช้ทันในปีงบประมาณ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปครับ 
 
นายพินจิ  ศรีนาม         วาระที ่๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

                         เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นางสาววิภาวี บุญเรือง               - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม  ด้วยข้าพเจ้า นางสาววิภาวี บุญเรือง  
                                             ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
                                             รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความจำเป็นต้องโอน 
                                             งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
                                             เพ่ือใช้ในงานสวนสาธารณะ โดยการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ 
                                             กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                             พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
                                             โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอน 
                                             ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
                                             รายละเอียดดังนี้ 
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โอนลด โอนเพ่ิม 

กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน       สวนสาธารณะ  
งบ         ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุการเกษตร 
รายการ - 
               ตั้งไว้                550,000      บาท 
               คงเหลือ            312,000      บาท 
              โอนลดครั้งน้ี        57,300     บาท 
      ยอดคงเหลือหลงัโอนลด  254,700      บาท 

กองช่าง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน       สวนสาธารณะ 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูการ 
รายการ   โครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสาย
นาเวียง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า 
               ตั้งไว้                       0       บาท 
               คงเหลอื                   0       บาท 
              โอนเพ่ิมครั้งน้ี       433,000   บาท 
     ยอดคงเหลือหลังโอนเพิ่ม    433,000   บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะใต้อ่าง
เก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,900 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 4,750 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย 
(กองช่าง) 
 

รวมโอนลด  57,300   บาท 
กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน       บำบัดน้ำเสีย  
งบ         ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูการ 
รายการ   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยก้านมะลิ หมู่ที่ 2 
ตำบลกุดปลาค้าว 
               ตั้งไว้                120,000     บาท 
               คงเหลือ            120,000     บาท 
              โอนลดครั้งน้ี      120,000     บาท 
      ยอดคงเหลือหลงัโอนลด         0        บาท 

รวมโอนลด  120,000   บาท  
 

โอนลด โอนเพ่ิม 
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กองช่าง 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        ก่อสร้าง 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ   โครงการปรับปรุงคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขา้ง
ห้วยกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
               ตั้งไว้                500,000      บาท 
               คงเหลือ            255,700      บาท 
              โอนลดครั้งน้ี      255,700     บาท 
      ยอดคงเหลือหลงัโอนลด     0            บาท 
 

 

รวมโอนลด  255,700   บาท รวมโอนลด  433,000   บาท 

กองช่าง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน       สวนสาธารณะ  
งบ         ดำเนินงาน 
หมวด     ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุการเกษตร 
รายการ - 
               ตั้งไว้                550,000      บาท 
               คงเหลือ            254,700      บาท 
              โอนลดครั้งน้ี        35,500      บาท 
      ยอดคงเหลือหลงัโอนลด  219,200      บาท 

 

กองช่าง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน        บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าครุภัณฑ ์
ประเภท  ครุภัณฑ์สำรวจ 
รายการ   จัดซ้ือกล้องระดับ  
               ตั้งไว้                       0      บาท 
               คงเหลอื                   0      บาท 
              โอนเพ่ิมครั้งน้ี       35,500   บาท 
     ยอดคงเหลือหลังโอนเพิ่ม    35,500   บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย  
30 เท่า 
 (กองช่าง) 

รวมโอนลด  35,500   บาท รวมโอนลด  35,500   บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น  468,500 บาท รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  468,500 บาท 

                        เพ่ือใช้ในงานสวนสาธารณะ จึงขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย                       
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
                        พิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะ 

นายพินิจ  ศรีนาม         - เชิญสมาชิกทุกท่านอภิปรายครับ เชิญท่านเทอดภูมิ  มะลิขจร 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร                 - เรียนท่านประธานสภา ชาวบ้านเขาก็รอการก่อสร้างร่างระบายน้ำ เห็นว่าได้ 
                                              งบประมาณแลว้ จะมาก่อสร้างในปีนี้ แล้วมาตัดงบประมาณออกครับ  
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นายประดิษฐ์ ศรีประไหม           -  เรียนท่านประธานสภาฯ ซอยก้านมะลิ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดปลาค้าว ผมได้รับ 
                                             รายงานจากช่างไม่สามารถทำได้ น้ำไม่สามารถระบา่ยได้  ถ้าทำไปกลัวจะเสีย 
                                             งบประมาณ ก็ต้องทำใหม่จึงขอโอนงบตัวนี้ก่อนครับ 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร               - เรียนท่านประธานสภา น้ำสามารถไหลได้ ให้มันมาออกทางบ้านลุงติ เพ่ิมงบ 
                                             เข้าไปให้ออกมาทางนี้ครับ  จับระดับน้ำใหม่ ชาวบ้านเขาก็รอโครงการ 
                                             นี้อยู่แล้วมาตัดงบเขาออกไป ถ้าเป็นคุ้มใหม่ท่านโอนงบเพิ่มไปแล้วครับ  
                                             ผมอายชาวบ้านครับตัดงบของเขา เข้าใจคุ้มเก่าก็อันอัน ครับ 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม           -  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมต้องขอโทษท่านสมาชิกทุกท่านครับ ครั้งนี้ผมขอ 
                                             โอนไปก่อน แล้วผมจะออกไปสำรวจร่างใหม่หาทางออกให้สามารถระบ่ายน้ำ 
                                             ออกมาจากซอยก้านมะลิ จะหางบประมาณมาลงใหม่ให้ครับ 
นายพินิจ  ศรีนาม                 - เราก็อภิปรายกันมาสมควรแล้วผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
                                           - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
                                             งบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือไปดำเนินการโครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะใต้ 
                                             อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่าและจัดซื้อครุภัณฑ์ 
                                             จัดซื้อกล้องระดับ โปรดยกมือครับ 
มตทิี่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ๘ ท่าน  
นายพินิจ  ศรีนาม                 - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไมเ่ห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
                                             งบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือไปดำเนินการโครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะใต้ 
                                             อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่าและจัดซื้อครุภัณฑ์ 
                                             จดัซื้อกลอ้งระดับ  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                            - มีท่านสมาชิกยกมือ  ไม่มี   
                                           - มีท่านสมาชิกงดออกเสียง  ๒ ท่าน คือนางวิลอล ถวิลการและ 
                                             นางกิฬารัตน์  สายสุริย์ 
                                           - นายเทอดภูมิ  มะลิขจร ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 
นายพินิจ  ศรีนาม                - ระเบยีบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายยพินิจ ศรีนาม   - มีสมาชิกท่านใดมีขอ้เสนออีกหรอืไม่ครบั   
มติประชุม    - ไม่มี 

นายพินิจ ศรีนาม   - ขอขอบคณุสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่านปลัด  
                                            รองปลัด  หัวหน้ากองทุกท่าน พนักงานเทศบาลทุกท่าน การประชุม 
                                            วันนี้ทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็น อภิปราย และให้ความเห็นชอบ 
                                            ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
                                            ทุกวาระทุกเรื่องสำเร็จไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านครับ  
                                           - ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม ครบั 
 
ปิดการประชุม  1๒.40 น.                                                                                
                                     (ลงชื่อ)………………………………………………….. ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายนที สังยวน) 
นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ 
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      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายประดิษฐ์    ศรีประไหม) 
               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 

 

 
 

ลงชื่อ............................................   ลงชื่อ ................................................  ลงชื่อ ................................................ 
         (นางดอกรัก  วรวัฒน์)     (นายนิมิต  ถวิลการ)      (นางดวงจันทร์  บุษมงคล) 
        ประธานฯ ตรวจรายงาน             กรรมการตรวจรายงาน                    กรรมการตรวจรายงาน 
 
                                
 

รับรองถูกต้องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(นายพินิจ  ศรีนาม) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม 


